



ตกหลุมพราง 3 ป. ...●●... น่าสนใจข่าวเลี่ยม 2 ป. หลังเพิ่งจะหวานชื่นคืนสุข “อ้อม” กันผ่านศึกอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 มาหมาดๆ แต่ก็มีข่าวว่าน้องเล็ก “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะทำรัฐประหารยึดอำนาจพี่ใหญ่ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในพรรคพลังประชาชนเสียแล้ว ...●●... เรื่องปรับโครงสร้างในพรรคพลังประชารัฐนั้น มีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ทอล์กไลน์ที่เหมาะสมไม่ใช่ห้วงเวลานี้แน่ ว่ากันว่า อาจต้องรอให้ผ่านศึกอภิปราย ไร่ชวากหนามต่อน้องเล็กไปก่อน โนนแหละค่อยว่ากัน ...●●... มาตามคิว สำหรับ “พีโชนี่” ทักษิณ ชินวัตร ที่โดน 7 ส.ส.งูเห่าฉีกหน้าหมอไม่รับเย็บ ทั้งที่ก่อนหน้านี้พยายามตีปลาหน้าไซ ทั้งดำ ทั้งเหน็บเปรียบเป็นโสเภณี ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าคังคูป ไบ แล้วยังง อกไปเยอะกว่าเดิม ...●●... พีโชนี่หรือลุงโชนี่ก็เลยต้องมานั่งฟาดวงฟาดงา “วันนี้รัฐบาลทหารบริหารด้วยการรักษาเก้าอี้ รักษาสถานภาพทางการเมืองของตัวเอง เขายอมทำทุกอย่างเป็นที่รู้กันว่าเวลาจะโหวตเนี่ยนะก็จะชื้อกล้วยแจกแจกแบบไม่อายกันแล้วแล้วก็ไปชื้อ ส.ส. ชื้อแบบไม่อายกันแล้ว พวก ส.ส.ก็ไปแบบไม่อายแล้วเหมือนกัน คือ วันนี้กลายเป็นว่า อยากได้อำนาจโดยไม่สนใจความชอบธรรม อยากอยู่ในอำนาจจนไม่สนใจประชาชน” ...●●... แล้วง ใครแคร์ ก็ด้วยกตึกาเลือกตั้งมันเอื้ออำนวย แกมบวกลบคูณหาร ต่อให้เพื่อไทยได้แลนด์สไลด์ในการเลือกตั้ง ก็ไม่ได้ตั้งรัฐบาล หรือถ้าได้เป็นรัฐบาลก็อยู่ได้ไม่นาน คนการเมืองยอมมองหาอนาคตที่สดใส ที่สำคัญปัญหาภายในพรรคเพื่อไทยเองที่พยายามเขย่าและถ่วงเอง ลุงโชนี่ไม่ได้พูด ...●●... ที่แอบไปทำโพลวัดคะแนนเสียงในพื้นที่ต่างๆ เอาไว้ เรื่องนี้อย่าคิดว่าเขา

ไม่รู้ พอถามผู้ใหญ่ไปก็อึ้ง อึ้งว่าจะส่งลงสมัครหรือไม่ ซึ่งไปหาพรรค  
ที่ส่งสมัครแน่ๆ ไม่ดีกว่ารี? ...●●... แต่ที่แน่ๆ ก็ไม่รู้งานนี้ **“ใครต้ม  
ใคร”** ที่หลอกให้พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยกมือโหวต  
คว่ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 อย่างที่  
ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อหวังจะโค่นล้ม **“ลุงตู่”** ตามท่าทีซิงซังๆ ที่หวัง  
จะได้เสียงสนับสนุนมาจาก พรรคเศรษฐกิจไทย และ กลุ่ม 16 แต่พอ  
โหวตกันจริงๆ ทั้งเศรษฐกิจไทยและกลุ่ม 16 ก็ยกมือกันพริบ แต่ไป  
พริบในฝั่งรัฐบาล ไม่ใช่ฝ่ายค้าน ...●●... เพราะโดยมารยาท เขาก็  
ต้องโหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแล้วค่อยไปตีเพนซ์กันในระดับ  
กรรมาธิการแปรญัตติ แต่นี่โหวตคว่ำไปแล้ว โดยมารยาท ถ้าโหวต  
คว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแล้ว ก็เท่ากับไม่เอาด้วยกับงบประมาณ  
แต่กลับมี ส.ส.ฝ่ายค้านไปนั่งปั้นจิมปั้นเจ๊อในกรรมาธิการ เอ๊ะ มัน  
ยังโง่งอยู่มั้ย เข้าข่ายเกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง นะ  
อี๊วๆ ...●●... **สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา** รับสมัครนักศึกษา  
ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  
การธุรกิจอาหาร และสาขาการเป็นผู้ประกอบการ คณะเทคโนโลยี  
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าและคณะเทคโนโลยีดิ  
จิทัลด สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาการออกแบบดิจิทัล  
และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ – 17 มิ.ย.ทาง [www.cdti.ac.th](http://www.cdti.ac.th)  
...●●... **ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์** ชวนผู้ที่หลงใหลเสน่ห์  
ของน้ำหอม สนใจอยากเป็นนักปรุงกลิ่น หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ  
เชิญมาสัมผัสฝึกกลิ่นหอม และร่วมให้กำลังใจผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย  
ของการประกวดน้ำหอม ครั้งแรกของประเทศไทยใน **มหกรรม  
แสดงศิลปะความหอม ครั้งที่ 1 (MBK CENTER  
PRESENT 1st THE AESTHETICS OF SCENT  
AWARD 2022 By Natalia Pliacam)** ชั้น 4 โซน D ตั้งแต่  
11.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิ.ย. ...●●... **ไอคอนสยาม**  
เอาใจคนรักต้นไม้ จัดงานตลาดต้นไม้กลางเมือง **“ICONSIAM  
GREEN GARDEN MARKET” Let’s Grow Green**  
ด้วยการรวมสุดยอดต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งไทยและต่าง

ประเทศซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมาให้ได้ชมและเลือกซื้อกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ภายในบ้าน ช่วยสร้าง บรรยากาศความสดชื่น เย็นสบาย และลดอุณหภูมิความร้อนให้กับบ้านอีกด้วย ตั้งแต่วันที่ - 12 มิ.ย. ที่ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ...●●... **พาราไดซ์ พาร์ค** ร่วมส่งเสริมความสามารถและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่น้องๆเยาวชนได้แสดงศักยภาพในทุกด้าน ทั้งการเดินแบบแฟชั่น ตลอดจนความสามารถพิเศษต่างๆโดยสนับสนุนพื้นที่จัดการประกวด **The 1st Junior Idol World รอบ Preliminary** เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Junior Idol Thailand ได้เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป มาร่วมเป็นกำลังใจและกับน้องๆ โชว์ความสามารถและศักยภาพ ในวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 21.00 น. ที่ชั้น 3 โซน Beauty & Health ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

 **ศรพระราม**